



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## แนวหน้า

New No  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section / -

วันที่: พุธ 14 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37 ฉบับที่: 13021

Col.Inch: 15.56 Ad Value: 14,004

ภาพขาว: ชวน้ำท่วม

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 42,012

ศิลปิน: ชาว-ดำ



*ชวน้ำท่วม : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ ผู้นำเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานปกครอง มอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมใน จ.พัทลุง เมื่อเร็วๆ นี้*



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศไทย

วันที่: พฤศจิกายน 15 - อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4897

หน้า: 3(บนขวา)

Col.Inch: 17.70 Ad Value: 23,895

PRValue (x3): 71,685

ศิลปิน: สีส

ภาพข่าว: ช่วยชาวนา



ช่วยชาวนา - โครงการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่ง 1 เดือนที่ผ่านมาขายข้าวได้เกินเป้าหมายกว่า 50 ตัน

## ตลาดโลกขาดยาง จีรัฐบาลเก็บสต็อก



เครือข่ายสหกรณ์ยางเผย มาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน จีรัฐบาลออกมาตรการเก็บสต็อกรอขายราคาดี นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต็อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคาที่ยังเกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม

“ตอนนี้ตลาดในต่างประเทศต้องการยางมาก มีบริษัทแปรรูปยางในประเทศมาเลเซีย ประสานขอซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรยาง อาทิ ยางแผ่นรมควัน 500 ตัน ยางแผ่นดิบ 2,000 ตัน ยางก้อนถ้วย 3,000 ตัน และน้ำยางสด 2,000 ตัน โดยจะสั่งซื้อเป็นระยะๆ นอกนั้นยังมีการประสานงานว่าจะขอซื้อยางที่ค้างสต็อกจำนวน 3.1 แสนตันของรัฐบาล” นายประยูรสิทธิ์ กล่าว

นายประยูรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายางพาราตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน ราคาภายในประเทศไทยควรจะมีถึงกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ในความจริงยังห่างอยู่มาก รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้กับสถาบันเกษตรกร เช่น ให้ กยท. จับมือกับสถาบันเกษตรกรเก็บยางสต็อกเอาไว้แล้วค่อยปล่อยออกในราคาที่เป็นจริง และได้ราคาที่เป็นธรรมกว่านี้

## “กยท.” เผยตลาดโลกขาดยาง-จี้รัฐฯ ออกมาตรการเก็บสต็อก



เครือข่ายสหกรณ์ยางเผย มาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน จี้รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต็อกรอขายราคาดี

นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลกกำลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั้งโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต็อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม

“ตอนนี้ตลาดในต่างประเทศต้องการอย่างมาก มีบริษัทแปรรูปยางในประเทศมาเลเซีย ประสานขอซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรยาง อาทิ ยางแผ่นรมควัน 500 ตัน ยางแผ่นดิบ 2,000 ตัน ยางก้อนถ้วย 3,000 ตัน และน้ำยางสด 2,000 ตัน โดยจะสั่งซื้อเป็นระยะๆ นอกนั้นยังมีการประสานงานว่าจะซื้อยางที่ค้างสต็อกจำนวน 3.1 แสนตันของรัฐบาล” นายประยูรสิทธิ์ กล่าว

นายประยูรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายางพาราตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน ราคายางในประเทศไทยควรจะมีถึงกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ในความจริงยังห่างอยู่มาก รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหให้กับสถาบันเกษตรกร เช่น ให้ กยท.จับมือกับสถาบันเกษตรกรเก็บยางสต็อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออกในราคาที่เป็นจริงและได้ราคาที่เป็นธรรมกว่านี้



THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13:25

หัวข้อข่าว: จีนสนับสนุนสภาเครือข่ายยางฯ ให้เป็นเสี้ยวที่ 6

Rating: ★★☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

## จีนสนับสนุนสภาเครือข่ายยางฯ ให้เป็นเสี้ยวที่ 6

จีนสนับสนุนสภาเครือข่ายยางฯ จับมือร่วมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาแปรรูปยางขึ้นต้น เพื่อการส่งออกแทนการขายยางในรูปวัตถุดิบ ตั้งเป้าแชร์ส่วนแบ่งการตลาด 20% พร้อมดันให้เป็นเสี้ยวที่ 6

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যยท.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีผู้แทนจากประเทศจีนเข้าพบที่ จ.ระยอง เพื่อเจรจาซื้อขายจากประเทศไทย นั้น คณะแรกที่เข้าพบนำโดย Mr.Wong Ferg จาก QINGDAO XINMAOYUAN RUBBER CO.,LTD ซึ่งได้พาบริษัทที่ต้องการซื้อขายรวม 8 บริษัทจากเมืองเซียงไฮ้ และคณะที่ 2 ซึ่งนำโดย Mr.Zhu YongPing ประธานบริษัท QUANGDONG JIHUAINVESTMENT DEVELOPING CO.,LTD และคณะจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐวิสาหกิจผลิตล้อยาง ล้อเครื่องบินให้ทหาร โดยยอมรับว่า สืบเนื่องมาจากในปีนี้ จีนได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนยาง จึงได้ทำสัญญาซื้อขายยางไว้ล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าคู่ค้าไม่สามารถส่งยางได้ตามสัญญา จึงเป็นปัญหาต่อการผลิตของบริษัทต่างๆ ในเครือ ส่งผลให้เกิดผลพวงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน ดังนั้น ผู้แทนบริษัทจากประเทศจีน จึงต้องการติดต่อจากสถาบันเกษตรกรจากประเทศไทย ที่สามารถรวบรวมผู้ผลิต(ต้นน้ำ) ส่งโดยตรงไปยังบริษัทในประเทศจีนโดยไม่ผิดสัญญา ซึ่งทางจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ดังนี้

- 1.ให้สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(স্যยท.)รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตยางแห่ง STR20 และยางแผ่น RSS3 และยางคอมเพาด์ฯลฯ เพื่อจัดส่งให้เขาตามสัญญาที่จะตกลงกัน
- 2.ฝ่ายจีนโดย Miss Xiaoxia Dongจะเป็นผู้รวบรวมบริษัทต่างๆในประเทศจีนที่ต้องการยาง เพื่อเซ็นต์สัญญาซื้อขายโดยตรงกับ สยยท.
- 3.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดราคาราคา เพื่อให้อยอมรับซึ่งกันและกัน
- 4.เมื่อทั้งสองฝ่ายได้จำนวนยางที่แน่นอนสม่ำเสมอทั้งจำนวนและคุณภาพพร้อมที่จะเซ็นต์ MOU ในขึ้นต้นเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งสองฝ่าย
- 5.ฝ่ายประเทศจีน พร้อมที่จะให้ค่าบริหารจัดการ (นอกเหนือจากราคายาง) เพื่อให้กรรมการস্যยท.จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลจึงจะประทับตรายืนยันคุณภาพ

นายอุทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทางสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(สยยท.) มีความมั่นใจต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสยยท.ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยางซึ่งวัตถุดิบอยู่ในมือถึงปีละ 4.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งถ้ารวมกับเพียง 20% ทั่วประเทศ ก็จะสร้างฐานอำนาจในการต่อรองราคาได้ ซึ่งมีความมั่นใจว่า เกษตรกรต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรบ.การยางแห่งประเทศไทยมาตรา 43(3)

ทั้งนี้ สมาชิกสยยท.พร้อมที่จะลุกขึ้นมาจับมือกันแปรรูปยางจากแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นไปตามพรบ.กยท.มาตรา 49(3) และพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเสี้ยวตัวที่ 6 เนื่องจากวัตถุดิบอยู่ในมือเกษตรกรซึ่งมีศักยภาพสามารถพัฒนาแปรรูปยางขั้นต้นเพื่อการส่งออกแทนการขายวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเดิมที่ขายยางในรูปแบบเดิมที่เป็น น้ำยางข้น , ยางแผ่น และยางก้อนถ้วย แต่จะพัฒนาแปรรูปเป็นยาง RSS3หรือ STR20ซึ่งเป็นไปตามพรบ.กยท.มาตรา49(3)

ทางสภาเครือข่ายยางฯ ได้รับการติดต่อประสานงานจากพ่อค้าชาวจีนที่จะมาซื้อยางจากเมืองชิงเต่าว่าประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้จะเดินทางมาพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสยยท.เพื่อร่วมกันวางแผนซื้อขายกับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีของเกษตรกรที่จะพัฒนาการขยายงานไปอีกขั้นในอนาคตที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวยางของไทยขยายงานได้ราคาดีขึ้นซึ่งนอกจากจะสามารถยกระดับการซื้อขายในรูปแบบใหม่แล้วยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ที่มั่นคงเกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

### บริษัทซื้อขายอันดับ 3 ของจีน เยือน กยท.

นายเซวี่ ทรงอาวูธ รองผู้อำนวยการ  
การยางแห่งประเทศไทย (ด้านบริหาร)  
ให้การต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจซื้อขายอันดับ  
3 ของประเทศจีน โดย บริษัท JIHUA  
GROUP SHARES.CO.LTD. หวังเจรจา



ซื้อ-ขายยาง และทำธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถนำวัตถุดิบจากผู้ซื้อถึงผู้ขายได้โดยตรง ทั้งนี้ เป้าหมายในการผลิต  
ของบริษัท JIHUA จะต้องใช้วัตถุดิบปีละ 300,000 ตัน ทั้งในรูปของ STR 20 และ RSS ชั้น 1, 2 และ 3 โดยเน้นการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
ยางให้กับกองทัพจีน ดังนั้น การมาพบปะและเจรจาในครั้งนี้ เพื่อให้ทั้งสองประเทศในฐานะผู้ผลิตและผู้ซื้อสามารถซื้อขายสินค้าในราคาสมเหตุ  
สมผล ไม่แปรผันมากเกินไป ควบคุมได้ หวังว่าจะสามารถบริหารจัดการการผลิตและตลาดเป็นไปตามแผนร่วมกัน และเร็วๆ นี้ จะลงพื้นที่ดูโรงงาน  
และกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจของทั้งสองประเทศต่อไป



## ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย : กองบรรณาธิการ



ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้จัดการ กยท. นำทีมชาวสวนยาง ช่วยเหลือชาวนาไทยเปิดจุดขายข้าว ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) และอีก 45 แห่งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

## กยท. และชาວสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือชาวนาไทย เปิดจุดปันน้ำใจ 2 แห่งในกรุงเทพฯ เตรียมกระจายสู่ภูมิภาค

**ดร.ธีรชัย สุขสะอาด** ผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศ ปลูกไว้เพื่อการบริโภค เป็นพืชอาหารประจำชาติ และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าวไทยเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก และมีหลายประเทศปลูกข้าวเพื่อบริโภคและเชิงพาณิชย์ได้ ฉะนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องปริมาณและความต้องการเช่นเดียวกับยางพาราขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริหารผลผลิตข้าวสารเพื่อเร่งจำหน่ายออกสู่ตลาด จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันนำข้าวมาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม

ทาง กยท. และชาວสวนยาง เล็งเห็นว่า ทุกวันนี้ เราบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการช่วยระบายผลผลิตข้าว และช่วยเหลือชาวนาไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเช่นกัน โดย กยท. ประเดิมรับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สีสอดแรกจากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา จำนวน 9 ตัน (1,800 ถุงๆ ละ 5 กก.) เพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ราคาถุงละ

165 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.59 เป็นต้นไป ณ จุดปันน้ำใจ 2 แห่ง ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยางถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ จะขยายการจำหน่ายข้าวไปตาม กยท. ทั้ง 45 แห่งตามที่ตั้งของการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศต่อไป คาดว่า





ข้าวไร้พันธุ์ดอกข่า (สีเป็นข้าวกล้อง)



รวมประมาณ 50 ตัน ซึ่งเมื่อสินค้าหมด จะทยอยสั่งซื้อจากสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เป็นระยะ

ดร.ธิตซ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง ทำอาชีพเสริมในช่วงยางต้นเล็ก ซึ่งยังไม่สามารถเปิดกรีด ทั้งนี้ในบางพื้นที่ มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกข้าวเป็นพืชร่วมยาง อย่างเช่น พื้นที่ภาคใต้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่ง กยท. สาขา ย่านตาขาว ได้พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาสินค้าตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ริเริ่มนำข้าวมาปลูกในสวนยาง จนกลายเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีและกลมเกลียว

ระหว่างเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนด้วย

นายภิรม หนุรอด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย สาขา ย่านตาขาว กล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทย สาขา ย่านตาขาว ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมชาวสวนยางในหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2557 ได้แนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่หันมาปลูกพืชอื่นเสริมร่วมกับการปลูกยาง โดย กยท.ได้จัดหาพันธุ์ข้าวไร้ (ข้าวดอกข่า) มาแจกให้กับเกษตรกรเพื่อทดลองปลูก จนถึงปัจจุบัน การปลูกพืชในพื้นที่ดังกล่าวให้ผลผลิตดี จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวมากขึ้น โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากอาชีพการทำสวนยาง และที่

สำคัญ การปลูกข้าว ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีความสามัคคี และรักษาประเพณีอันดีงามของไทยด้วย โดยทุกปีจะมีการจัดกิจกรรม "รวมข้าวไร้" ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และในปีนี้ได้จัดกิจกรรม ณ พื้นที่สวนยางของนายสำราญ ขวัญนิมิต ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรม จะมีพิธีกรรวมข้าวไร้ และร่วมกันตำข้าวมาเพื่อสร้างความสามัคคีและกลมเกลียวระหว่างเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน วันที่ 9 พ.ย.59 ด้วย

ด้าน นายสำราญ ขวัญนิมิต เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกข้าวเป็นอาชีพเสริม กล่าวว่า ในขณะที่ดินยางยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้เนื่องจากยังไม่ถึงอายุกรีด การปลูกข้าวระหว่างร่องยางในพื้นที่ 7 ไร่ ผลผลิตที่ได้ นอกเหนือจากการบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายช่วยสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง เป็นการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ดี





วันที่ 13 ธ.ค. 59

หัวข้อข่าว กยท.หนุนโคนยางเก่าปลูกพืชศก.ตามพื้นที่

กยท.หนุนโคนยางเก่าปลูกพืชศก.ตามพื้นที่

ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๖:๐๒ น.



การยางแห่งประเทศไทย หนุนชาวสวนโคนยางเก่า ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจเน้นความเหมาะสมกับพื้นที่

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวว่า กยท. เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยาง แต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อกัน รับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ โดยจะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

นายฤชดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัด หรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาทต่อไร่



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13:50

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: STA, TRUBB ราคาวิ่งขึ้น ขานรับตลาดโลกขาดแคลนยาง-ราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี

## STA, TRUBB ราคาวิ่งขึ้น ขานรับตลาดโลกขาดแคลนยาง-ราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี

หุ้น STA และ TRUBB ราคาวิ่งขึ้น โดยเมื่อเวลา 10.17 น.หุ้น STA อยู่ที่ 19.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท (+4.84%) มูลค่าซื้อขาย 163.02 ล้านบาท

หุ้น TRUBB อยู่ที่ 1.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท (+2.99%) มูลค่าซื้อขาย 4.83 ล้านบาท

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.ศรีตรังแอสโตรอินดัสทรี (STA), บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) มีปัจจัยบวกจากข่าว ตลาดโลกขาดยาง โดยเครือข่ายสหกรณ์ยาง เผยว่ามาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน ขณะที่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต็อกซื้อขายราคาดี

ด้านนายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่าขณะนี้ยางในตลาดโลกกำลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั้งโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต็อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคาที่ยังเกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม

ด้านบล.โกลเบล็ก แนะนำซื้อหุ้น STA เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการได้รับประโยชน์จากราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี ที่ 252 เยนต่อกิโลกรัม



Money Channel <http://www.moneychannel.co.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13:53

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: Volume Alert -STA นิวไฮรอบกว่า3ปี

## Volume Alert -STA นิวไฮรอบกว่า3ปี



Volume Alert ภาคเช้า เกาะติดหุ้นที่มีวอลุ่มเคลื่อนไหวน่าสนใจในการซื้อขายช่วงโมงแรก เปิดตลาดภาคเช้า (อังคาร 13 ธ.ค.) STA ขึ้นและนิวไฮรอบกว่า 3 ปี รับอานิสงส์ราคายางตลาดโลกพุ่ง หรือวอลุ่มหนุน

เปิดตลาดภาคเช้า (อังคาร 13 ธ.ค.) STA ขึ้นและนิวไฮรอบกว่า 3 ปี รับอานิสงส์ราคายางตลาดโลกพุ่ง หรือวอลุ่มหนุน

นักวิเคราะห์ "คันทรี กะฮ์" ระบุว่าราคาตลาดโตเกียว (TOCOM) บวกจากเมื่อวันศุกร์ 4.6% มาที่ 250.6 เยนต่อกิโลกรัม และเพิ่มขึ้น 70% จากต้นปี มองบวกต่อการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มยาง

STA ยังอยู่โฟหุ้ที่แนะนำเทรดระยะสั้นของ บล.กรุงศรี ซึ่งให้เป้าพื้นฐานที่ 20 บาท จากราคายางพาราขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดรอบ 3 ปี

ด้านกลยุทธ์ "ธนชาติ" ระบุ "เข้าซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 19.6 และ 21.7 บาท"

สื่อรายงานข่าว กรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระบุว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลก กำลังขาดแคลน โดยเฉพาะประเทศไทยในปี 2559 อยาหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ขณะภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% พร้อมแนะนำให้รัฐควรเก็บสต็อกยาง แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคาที่ยกขึ้นกับเกษตรกรยังไม่สะท้อนความเป็นจริง

ราคาหุ้น STA เปิดมาเช้านี้ขึ้นไปทำนิวไฮรอบ 3 ปีที่ 19.60 บาท จากราคาปิดก่อนหน้าที่ 18.60 บาท และราคาล่าสุดคลีที่นี้ [STA](#)



วันที่ 13 ธันวาคม 2559

หัวข้อข่าว กยท.ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี-พืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

กยท.ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี-พืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินหน้าโครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโคนยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

กยท.ได้ดำเนินการตามภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย กยท.ได้เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อบริษัทหรือขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สำคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้านนายภฤชดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กยท. กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท. จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่

# แนวหน้า

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

หัวข้อข่าว การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียยังคงคึกคัก ด้าน  
สะเดาแตะ3.6หมื่นล้าน-ยางพาราส่งออกมากที่สุดกว่า  
ล้านตัน

การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียยังคงคึกคัก ด้านสะเดาแตะ3.6หมื่นล้าน-ยางพาราส่งออกมากที่สุดกว่าล้านตัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 14 ธันวาคม 2559 00:00:44 น.

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ดำเนินการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยศึกษาสถานการณ์การค้า ยางพารา ผ่านด่านการค้าชายแดนด้านพิธีการศุลกากรสะเดาและด่านพิธีการศุลกากรปาดังเบซาร์ และศึกษาการบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้ายางพาราในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา สำหรับปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา มีมูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดถึง ร้อยละ 65 ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีนจำนวน 503,035 ตัน (ร้อยละ 50) รองลงมาส่งออกไปประเทศมาเลเซียจำนวน 239,365 ตัน (ร้อยละ 24) ญี่ปุ่น ส่งออกจำนวน 62,644 ตัน (ร้อยละ 6) สหรัฐอเมริกา จำนวน 19,503 ตัน (ร้อยละ 1.94) และส่งไปประเทศอื่นๆ รวม 53 ประเทศ จำนวน 182,579 ตัน (ร้อยละ 18) โดยชนิดของน้ำยางที่ส่งออกแบ่งเป็น น้ำยาง ร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ 34 ยางแผ่น ร้อยละ 10 ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอื่นๆ ร้อยละ 1

ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้พัฒนาจากระบบ Manual มาใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบ National single windows (NSW) โดยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ **การยางแห่งประเทศไทย** กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์

สำหรับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ยางพารา ครบวงจร กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาการบริการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์เร่งปรับปรุงระบบ One Stop Service และ National Single Windows ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่การค้าภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยให้มีการพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

กยท. ทำหมันสวนยาง ส่งเสริมปลูกแทน และพืชเศรษฐกิจอื่น 4 แสนไร่/ปี



การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี

ดร. ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการตามภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

กยท. จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อบริษัทหรือกองทุนในการปลูกแทนได้ และที่สำคัญ กยท. จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท. ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ

**กยท. ส่งเสริมชาวสวนยางปลูกแทน พื้นที่**  
ด้วยไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่

ต้นยางกรุดโทรมเสียหาย หรือ ต้นยางไม้ผลน้อย (เป็นต้นยางอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดไม่น้อยกว่า 5 ปี)

ยืนขอ "กุน" ปลูกแทน 16,000 บาท/ไร่

ยางต้นเล็ก แต่อยากเปลี่ยนไปปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น (เป็นเกษตรกรผู้ขอทุนปลูกแทนจาก กยท. อยู่แล้ว)

แจ้งความประสงค์ขอ "เปลี่ยน" ชนิดไม้ยืนต้น (ใช้เอกสารจากทางปลูกแทนเดิม) \*\*\*เปลี่ยนได้ฉับพลันแล้วเท่านั้น

**กยท. ให้ความรู้ และให้ทุนเพื่อ "ปลูกแทน"**

**เกษตรกรเลือก** ปลูกไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่

**ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอปลูกแทนต่อ**

ยื่นขอเงินอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยางจาก กยท. และเป็นเจ้าของสวน (เกษตรกรที่โอนหรือสิทธิครอบครอง) หรือ เป็นผู้เช่า/ผู้อาศัย (เจ้าของสวนยินยอมให้เป็นผู้รับการปลูกแทน) โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ว่า ก. กยท. กำหนด

**ปลูกไม้ยืนต้นได้เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนที่เกษตรกร (Agri-Map)**

การยางแห่งประเทศไทย 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 02 433 2222 ต่อ 253 [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)

ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคำปรึกษาได้ที่ กยท. จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่



## กยท.และชาวสวนยาง ปันน้ำใจช่วยชานา ขายข้าวแล้วกว่า 50 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย เผย “โครงการ กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือชานา” เปิดจุดจำหน่ายข้าวทั้งในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค 1 เดือน ขายข้าวได้เกินเป้ากว่า 50 ตัน นับเป็นความร่วมมืออันดีของเกษตรกรชาวสวนยาง ประชาชนทั่วไป และพนักงานชานา กยท. เป็นทางหนึ่งเพื่อช่วยชานา เร่งจำหน่ายให้เสร็จภายใน 15ธ.ค. 59 นี้

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ กยท. และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือชานา รับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดี กยท.ได้ตั้งเป้าหมายการรับซื้อข้าว จำนวน 50 ตัน

ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 1 เดือน จากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยรับซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตร อ.พิมาย จ. นครราชสีมา จำนวน 18 ตัน (3,600 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม) และอีก 38.25 ตัน รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร จ.สุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อหวังให้เป็นการยกระดับราคาข้าวในภาวะวิกฤต ให้เกษตรกรได้ขายข้าวในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อกระจายข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ประชาชน

การเปิดจุดจำหน่าย แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จุด ได้แก่ สำนักงานใหญ่ กยท. และฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการกระจายจุดจำหน่ายไปตามพื้นที่ กยท.เขตภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 8 ต้น จากกลุ่มสวนยางพาราบ้านอาโพน อ.บัวเขต จ. สุรินทร์ เขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 16.5 ต้น จากกลุ่มหนองโจงโคง จ. สุรินทร์และสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 10 ต้น จากสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ และสุดท้ายเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 3.75 ต้น จากโรงสีชุมชนบ้านละเอาะ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยรวมการจำหน่ายของ กยท. ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 56.25 ต้น (11,250 ถุง) คิดเป็นจำนวนเงินได้1,856,250 บาท

นับว่าเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ ส่วนหนึ่งก็ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหลายพื้นที่ได้มีการขอรับซื้อจาก กยท. นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของเกษตรกรชาวสวนยาง ประชาชนชาวไทยทั่วไป รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน กยท.ทุกพื้นที่ ทั้งที่ช่วย ณ จุดจำหน่ายข้าวและช่วยกันซื้อข้าวของโครงการ 1 คน 1 ถุง

ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาและได้บริโภคข้าวหอมมะลิคุณภาพดีด้วยเช่นกัน ซึ่งจากนี้จะเร่งจัดจำหน่ายให้เสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2559 นี้ นายเชาว์ กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กบิคุน

Thun Hoon  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแวก

วันที่: พุธ 14 ธันวาคม 2559

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3155

หน้า: 1(บนขวา), 8

Col.Inch: 56.01 Ad Value: 42,007.50 PRValue (x3): 126,022.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: 'TRUBB-S\*TA' ราคีจึบ เด้งรับราคาขางซาซึน

# 'TRUBB-S\*TA' ราคีจึบ เด้งรับราคาขางซาซึน



วรเทพ วงศ์สุทธิกุล

**กบิคุน** - "กลุ่มขางพารา" เร็งร่าหลังราคาขางพารา ซ่าซึน ซึบอานิสงลีโปกลกตก่าล้งผลิตน้มน้ัน และซัฟฟลยขางพาราในตลาตลตลลง ต้าน TRUBB มงรราคาขางพาราลินปึนึมีโอกาส แตะระดับ 80 บาทต่อกิโลกรัม หลังประเทศคู้ค้ำเริ่มสตัคขางพารา →→→ **อ่านหน้า 8**

## TRUBB-S\*TA (ต่อจากหน้า 1)

หวั่นขาดตลาด หนุนผลงานปี 2560 สดใส คาด รายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10-15% โบรกชี STA ขางพาราพุ่งหน้าไรต์แรง

นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB เปิดเผยว่า การปรับตัว เพิ่มขึ้นของราคาขางพาราในช่วงนี้และเป็นการทำจุด สูงสุด (นิวไฮ) ในรอบ 3 ปีนั้น เป็นผลมาจากการ ซัฟฟลยในตลาตลตลลงค่อนข้างมาก ซึงก่าล้งผลิต ขางพาราในประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศ ที่ช่วงต้นปีมีปัญหายับแล้งและขณะนี้มีปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ไม่สามารถกรีดยางพาราได้

นอกจากนี้ ยังได้รับผลบวกจากการที่ค่าเงิน เยนของญี่ปุ่น และค่าเงินหยวนของจีน ปรับตัว อ่อนค่าลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขางตลาตล่งหน้า TOCOM ของประเทศญี่ปุ่น และราคาขางตลาต ล่งหน้าเซี่ยงไฮ้ ของประเทศจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ค่อนข้างมาก รวมไปถึงการที่กลุ่มโปกมีแผนการ ปรับลดก่าล้งผลิตน้มน้ันลง ซึงทำให้ราคาน้มน้ันตบ ตลาตโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจะก่าให้ราคา

ขางเทียมมีราคาสูงชัน ส่งผลให้ความต้องการใช้ ขางพาราธรรมชาติกลับมาเพิ่มสูงขึ้น

"ตอนนี้ราคาขางกลับมามีอยู่ในระดับที่ดีกว่า ที่คาดไว้มาก เพราะมีปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่อง ของภาวะอากาศที่ทำให้ซัฟฟลยหายไปเยอะมาก ราคาน้มน้ันปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ทำให้ขางเทียมมีราคา แข็งขึ้น รวมทั้งค่าเงินหยวนกับค่าเงินหยวนอ่อนลง ก็ทำให้ราคาขางตลาตล่งหน้าพุ่งขึ้นสูงทันที ซึง ตอนนี้จะเห็นว่ามีค่าล้งซึงจากต่างประเทศเข้ามา เยอะขึ้นเพราะกังวลว่าขางพาราจะขาดตลาด จึง รีบสต็อกเอาไว้ก่อน" นายวรเทพกล่าว

### ● หนุนรายได้โต 10-15%

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าราคาขางพาราในช่วงสิ้น ปี 2559 มีโอกาสเห็นการปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 80 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันอยู่ที่ 72 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากปัจจุบันมีค่าล้งซึงจากประเทศคู้ ค้ำเข้ามาเป็นจำนวนมากจากความกังวลสถานการณ์ ขางพาราขาดตลาด ซึงบริษัทประเมินว่าราคาขางจะ ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วง 6 เดือนข้าง หน้า และจะส่งผลดีต่อผลประกอบการในปี 2560

โดยบริษัทคาดว่ารายได้รวมในปี 2560 จะ เติบโตไม่น้อยกว่า 10-15% รวมทั้งในปี 2560

บริษัทจะมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 หมื่นตันต่อปี จากการเปิดใช้โรงงานใหม่ที่ จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทจะมี กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1.8 แสนตันต่อปี ซึงจะ สามารถรองรับค่าล้งซึงจากลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นต่อเนื่อง โดยตลาตส่งออกสำคัญของไทยใน บัจจุบันยังคงเป็นประเทศจีน

"ปีหน้าเราคงไม่ได้มีการลงทุนอะไรมากนัก เพราะตอนนี้เรากำลังเปิดใช้โรงงานใหม่ที่เชียงราย ซึงจะทำให้กำลังผลิตเราเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หมื่น ตันต่อปี และทำให้กำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 แสนตันต่อปี โดยเรายังมั่นใจว่ารายได้รวม จะเติบโตได้ในระดับ 10-15% ซึงเรามองว่าราคา ขางพาราจะยังเป็นขาขึ้นไปอีก 6 เดือนเป็นอย่าง น้อย เพราะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมจะ เป็นโลว์ซีซั่น กว่าจะเริ่มกรีดยางก็ประมาณเดือน มิถุนายนปีหน้า" นายวรเทพกล่าว

### ● หนุนกลุ่มยางสดใส

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่าย วิจัยมองว่า "บริษัท ศรีตังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA" และ TRUBB จะได้รับผล บวกจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาขางพารา ซึง เป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มขางพารา ในตลาตโลกจะขาดแคลน รวมทั้งการที่เครือข่าย สหกรณ์ยาง เผยว่ามาเลเซียต้องการซื้อขาง 3.1 แสนตันสะท้อนตลาตโลกขาดแคลน และคณะ กรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) ระบุว่า ขางพาราในตลาต โลกกำลังขาดแคลน โดยเฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ขางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพ รวมทั่วโลกขางหายไปประมาณ 20-30%

### ● STA กำไรแกร่ง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ทินทัศน์

Thun Hoon  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 14 ธันวาคม 2559

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3155

หน้า: 1(บนขวา), 8

Col.Inch: 56.01 Ad Value: 42,007.50 PRValue (x3): 126,022.50

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: 'TRUBB-S' ราคีจับ เด้งรับราคายางขาขึ้น

ด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า แนวโน้ม “ชื้อ” STA และประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 20.00 บาท โดย IRSG คาดว่าอุปสงค์และอุปทานของ NR ในปี 2559 ยังคงตั้งตัวอยู่ที่ 12.3 ล้านตัน ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าจะทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินไปจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 จากช่วงของการสะสมสต็อกซึ่งยาวนาน 3 เดือนในช่วง NR ที่ขาดแคลน การที่สต็อกยางที่ทำเรือ Qingdao ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ประมาณ 50,000 ตัน จะช่วยเพิ่มอุปสงค์และราคายางอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของ STA ในปี 2560 จากแนวโน้มราคา NR ที่เพิ่มขึ้น และปริมาณยอดขายที่บริษัทคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.7 ล้านตัน ในปีหน้า เพิ่มขึ้นจากปีนี้อยู่ในระดับ 1.4 ล้านตัน ขณะที่ราคายางยังมีข้อได้เปรียบจากที่คาดการณ์ไว้ซึ่งราคายางที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม จะทำให้กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5-7% ในกรณีวิเคราะห์กรณี Bull-Case คาดว่าราคา NR จะอยู่ที่ 2.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม และ EPS จะเพิ่มเป็น 1.7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาเป้าหมายที่ 26 บาท ☺